

**สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย**  
**Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education**

ที่ ควอท ว15/2564

14 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์วิถีทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มีกำหนดจัดโครงการอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์วิถีทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ได้ ได้รับทราบแนวคิด วิธีการ ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นั้น

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 500 บาท และบุคคลทั่วไป จำนวน 800 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ <http://thailandpod.org/>. สำหรับวิธีชำระค่าลงทะเบียนสามารถดำเนินการโดยโอนเงินผ่านบัญชีของสมาคม ควอท ชื่อบัญชีสมาคม ควอท ธนาคารทหารไทยธนชาติ (ttb) สาขาพญาไท บัญชีเลขที่ 003-2-86111-4 ประเภทออมทรัพย์ และขอได้โปรดส่งสำเนาการโอนเงินผ่านธนาคารมาที่อีเมล thailandpod@gmail.com ทั้งนี้ ขอความกรุณาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป  
 จักขอบพระคุณยิ่ง

เรียน สุจิตต์มณฑล  
 - ลงนามโดย ดร. ปานสิริ พันธุ์สารบุญ  
 อ.รองอธิการบดีฯ; อ.รองอธิการบดีฯ  
 อ.รองอธิการบดีฯ; อ.รองอธิการบดีฯ  
 - 18 ธ.ค. 2564  
 อ.รองอธิการบดีฯ

ขอแสดงความนับถือ

จ.ร.

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปานสิริ พันธุ์สารบุญ)  
 (นางอ.เพ็ญสย ขาวสวนศรีเจริญ)  
 นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ  
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

328 อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-039-5527-28 , 082-937-5337 Email : thailandpod@gmail.com